

ห้องย่อยที่ 1 ห้องประชุม1402

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหารระดับจังหวัด

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
<p>1. มีการคุ้มครองพื้นที่การเกษตรเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตโดยการจัดทำแผนผังแม่บท(โซนนิ่ง) ผังเมือง <b>พื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และเขตฟาร์มทะเล</b> ดังนี้ พื้นที่อาหารทางทะเล พื้นที่โหนด-นา-เล พื้นที่สวนป่าผสมผสาน พื้นที่เกษตรอินทรีย์ และการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริม อนุรักษ์ และขยายพันธุ์พืช ผัก ผลไม้ สัตว์บก สัตว์น้ำ โดยมีมาตรการ</p> <p>1.1 ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2535 <b>พรบ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535</b> ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขณะเดียวกันต้องหามาตรการไม่ให้เกษตรกรขายพื้นที่ทางเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตรไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายหรือสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ</p>	<p>นาร่องในพื้นที่ต่อไปนี้</p> <p>1.1.1 พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร เมืองจะนะ และอำเภอเทพา และพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ได้แก่ อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง บางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารทะเลของคนสงขลาและอาเซียน และผลักดันให้มีการดำเนินการตามปฎิญญา การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารทะเลจะนะ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของ</p>	<p>กำหนดผังเมืองให้ชัดเจน เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐที่จะเข้ามา ในเรื่องชายทะเล คลองในจังหวัดสงขลา</p> <p>นา สวนป่ายาง</p> <p>- แนวทางการเลือกพื้นที่นาร่อง เพิ่มพื้นที่ที่เป็นความมั่นคงทางอาหาร ที่มีโครงการรัฐขนาดใหญ่ ต้องมีข้อบัญญัติคุ้มครอง เช่น ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ</p> <p>-</p>

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
	<p>ภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556</p> <p>1.1.2 พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ให้เป็นพื้นที่วิถีไหนด-นา-เล โดยอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานวิทยาการสมัยใหม่ ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของ “ไหนด” การส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ และการอนุรักษ์ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเพื่อการประมงชายฝั่ง รวมถึงการประกาศให้คาบสมุทรสทิงพระ พื้นที่เกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับชุมชน <b>ด้านโปรตีนและคาโบไฮเดรต</b></p> <p>1.1.3 พื้นที่ป่าสวนยาง อ.รัตภูมิ อ.คลองหอยโข่ง</p> <p>1.1.4 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเชิงนโยบายและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่เกษตร เช่น <b>ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ ลุ่มน้ำย่อยคลองตำ-คลองหลา</b></p> <p>1.1.5 ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บริเวณพื้นที่เฉพาะโซนปลูกข้าว โซนบก โซนภูมินิเวศ</p>	
<p>1.2 ประกาศให้ลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำเทพา-นาทวี) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ป่าพรุ ป่าชายเลน เป็นเขตความมั่นคงทางอาหาร <b>คุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่เป็นผักพื้นบ้าน ไม้ผล สมุนไพร</b></p>	<p>1.2.1 ประกาศนาร่องในพื้นที่เช่น คลองนาทับ คลองสะกอม คลองโพนมา ลุ่มน้ำภูมี คลองสะทังหม้อ คลองแดน คลองจำไทร คลองหรา คลองตำ คลองตู่หยง <b>คลองเทพา</b> และคลองเชิงแส ในพื้นที่คลองและสวนปายาง และเขตพื้นที่รักษา</p>	

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
<p>และไม่ใช้สอย คู่มือกรองสัตว์น้ำและการจัดการน้ำ โดยกำหนดช่วงห้ามจับสัตว์น้ำ และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาจับสัตว์น้ำในพื้นที่คู่มือกรอง</p>	<p>พืชพันธุ์สัตว์น้ำ เขตฟาร์มทะเล พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง</p> <p>1.2.2 ให้กรมประมงสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยเพิ่มเติมในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ</p> <p>1.1.3 สนับสนุนการสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำระดับชุมชน พื้นที่นำร่องคาบสมุทรสทิงพระ</p>	
<p>1.3 สร้างกติกาหรือธรรมเนียม ว่าด้วยการอนุรักษ์ พื้นฟูฐานอาหารครอบครัวและชุมชน รวมถึงการพัฒนารูปแบบที่มีความสมดุลระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน</p>	<p>1.3.1 สร้างข้อตกลงร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสวนเกษตรผสมผสานหรือเกษตรธาตุ 4 ระบบเกษตรยั่งยืน ทั้งการปรับสวนยางพาราและเกษตรเชิงเดี่ยวอื่นๆ โดยเฉพาะพืชพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้มีพืชพันธุ์ที่หลากหลาย ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการพึ่งตนเองได้</p> <p>1.3.2 สนับสนุนการสร้างข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญชุมชน ว่าด้วยการความมั่นคงทางอาหารในระดับพื้นที่ ระดับตำบล จังหวัดสงขลา เช่น ที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ บ้านควนหมาก (เทพา) คาบสมุทรสทิงพระ</p> <p>1.3.3 สร้างพื้นที่ครัวชุมชน ในพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะในชุมชน เช่น ตัวอย่างหมู่บ้านควนซี้แรด ต.นาหว้า อ.จะนะ</p>	
<p>1.4 ออกประกาศจังหวัดว่าด้วยการปกป้องและคู่มือกรองพื้นที่เป็นคลังยาและสมุนไพรเป็นอาหาร</p>	<p>1.4.1 สำรวจและวางผังพื้นที่คลังยาและอาหาร เช่น พื้นที่รอบอุทยานเขาน้ำค้าง เขารัดปุ่น</p>	

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
ชุมชน	<p>และคลองรัถภูมิ</p> <p>1.4.2 สร้างความตระหนักให้ชุมชนมีสำนึก และมีแผนในการอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครองพื้นที่ที่เป็นคลังยาและสมุนไพร <b>อาหาร</b></p>	
<p>2. ชุมชนพึ่งตนเองด้านอาหารทั้งระดับชุมชนและครอบครัว</p> <p>2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีธนาคารพันธุ์ข้าว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านหรือผักสวนครัว พืชสมุนไพร ผลไม้</p>	<p>2.1.1 การรวบรวมพันธุ์กรรมพื้นบ้าน</p> <p>2.1.2 สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะชุมชนในการเพาะพันธุ์</p> <p>2.1.3 จัดตั้งธนาคารพันธุ์ข้าวนำร่อง</p> <p>2.1.4 จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์กรรม <b>พืชพื้นบ้าน</b> พันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักสวนครัว พืชสมุนไพร ผลไม้</p> <p>2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร ผลไม้ และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>2.2 สร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์บกและสัตว์น้ำในชุมชนแบบบูรณาการ</p>	<p>2.2.1 การรวบรวมพันธุ์พื้นบ้านสัตว์บกและสัตว์น้ำในชุมชน</p> <p>2.2.2 สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะชุมชนในการเพาะพันธุ์</p> <p>2.2.3 จัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์บก สัตว์น้ำจืดและสัตว์ทะเล เช่น ธนาคารปู ปลา กุ้ง และขยายโครงการโคพระราชทาน</p>	

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
	2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและการค้าเชิงพาณิชย์	
2.3 พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรอาหารของชุมชน	<p>2.3.1 สำรวจและทำฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในชุมชน นำร่องอำเภอละ 1 ตำบล</p> <p>2.3.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กับ หน่วยงานกลุ่ม ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในชุมชน</p> <p>2.3.3 ผลักดันให้เกิดการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในชุมชน</p> <p>2.3.4 บูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรอาหารกับแผนชุมชน</p>	-
2.4 ขยายผลนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนครอบครัวพึ่งตัวเองด้านอาหาร หนึ่งไร่หนึ่งแสน สวนผัก ร้อยปี สมาร์ทฟาร์ม)	<p>2.4.1 ทบทวน ประเมินผล และปรับวิธีการของนโยบาย หนึ่งไร่หนึ่งแสน</p> <p>2.4.2 คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ</p> <p>2.4.3 สร้างกระบวนการเรียนรู้กับ หน่วยงานกลุ่ม ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในชุมชน</p> <p>2.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนปฏิบัติตามนโยบายหนึ่งไร่หนึ่งแสน</p>	- และสวนป่าอย่าง 1 ไร่ 1 แสน
2.5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในแต่ละอาชีพให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสร้างนวัตกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	<p>2.5.1 พัฒนากลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มอาชีพเกษตร ปลูกข้าว ประมง ปลาทะเล ปลาน้ำจืด ไก่พื้นบ้าน พืชผัก ผลไม้ และกลุ่มสมุนไพร</p> <p>2.5.2 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเพิ่ม</p>	

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
	<p>มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ศึกษาและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ของแต่ละกลุ่ม</p> <p>2.5.3 พัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง โดยอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร</p> <p>2.5.4 สนับสนุนการศึกษาวีลียอยกมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ในด้านการเพิ่มผลผลิต</p> <p>2.5.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการพึ่งตนเอง ด้านปัจจัยการผลิตในเรื่องอาหาร เช่น การจัดตั้งชุมชนนาร่องในการพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต</p>	
<p>2.6 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิตในเรื่องอาหาร</p>	<p>2.6.1</p>	
<p>3. การฟื้นฟูภูมิปัญญาวัฒนธรรมทางด้านอาหารพื้นบ้าน มีและใช้อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน อาหารและสมุนไพรเป็นยา</p>	<p>3.1.1 สนับสนุนให้มีการรวบรวมภูมิปัญญาสูตรตำรับอาหารพื้นบ้านภาคใต้ ที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีคุณค่าทั้งทางโภชนาการ และเวชการ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ประจำชาติ</p> <p>3.1.2 ส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่าย ตำรับอาหารพื้นบ้านภาคใต้ในชุมชน ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า</p> <p>3.1.3 ส่งเสริมให้มีการใช้และบริโภคตำรับอาหารพื้นบ้านภาคใต้ ในหน่วยงานราชการ</p>	

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
	<p>โรงเรียน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และ ครัวเรือน</p> <p>3.1.4 พัฒนา ยกระดับอาหารพื้นบ้าน ชนบท พื้นบ้าน สมุนไพรที่ใช้เป็นยาไปสู่เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้และรักษาเอกลักษณ์ภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น</p>	
<p>4. ยกระดับ เพิ่มมูลค่าอาหารไปสู่ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ</p>	<p>4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวิสาหกิจชุมชนเพื่อ การแปรรูปอาหารของชุมชน ฐานทรัพยากรทาง อาหาร</p> <p>4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการตลาดและ ช่องทางการจัดจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สมุนไพร พื้นบ้าน</p> <p>4.2 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับการแปรรูป อาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ</p>	
<p>5. บูรณาการเรื่องอาหารพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นบ้าน ให้อยู่ในแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดและ แผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/แผนการท่องเที่ยว เชิงเกษตรของชุมชน</p>	<p>5.1 ปรับปรุง ทบทวน แผนการท่องเที่ยวของ จังหวัดและแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/แผนการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร</p> <p>5.2 สร้างกระแสเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ในเทศกาลอาหารของจังหวัด เช่น เทศกาลอาหาร สองทะเล เทศกาลอาหารหอย</p>	
<p>6. จัดตั้งเป็น “ศูนย์การจัดการฐานทรัพยากรเพื่อ</p>	<p>6.1 ให้จังหวัดสงขลาดำเนินการจัดตั้งระบบ</p>	

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หมายเหตุ
<p>ความมั่นคงทางอาหาร<b>และอาหารปลอดภัย</b>” ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น</p>	<p>สารสนเทศศูนย์ข้อมูลการจัดการฐานทรัพยากร เรื่องความมั่นคงทางอาหารในระดับจังหวัด 6.2 ให้ท้องถิ่นทุกแห่งมี<b>ระบบสารสนเทศ</b>ศูนย์ ข้อมูลเรื่องฐานทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับฐาน ทรัพยากรอาหารในชุมชน</p>	
<p>7. จัดระบบเพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหารใน ภาวะวิกฤต</p>	<p>7.1 พัฒนาแนวทางและกลไกในการบริหาร จัดการความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤติ เช่น ภาวะอุทกภัย 7.2 วางแผนป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ อาหารและอาหารสัตว์ที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสูง อย่างเหมาะสม 7.3 ขยายความร่วมมือและความช่วยเหลือ กับเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารในระดับจังหวัด และภาคใต้รวมถึงประเทศมาเลเซีย กรณีที่เกิด ภาวะวิกฤต</p>	
<p>8. จัดระบบการสื่อสารสาธารณะทั้งภายในและ ภายนอกในการรณรงค์และขยายผลความมั่นคง ทางอาหารจังหวัดสงขลา</p>	<p>8.1 พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่านสื่อในทุกช่องทาง 8.2 การให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยที่ ถูกต้องในการบริโภคอาหาร และการสร้างค่านิยม การบริโภคอาหาร 8.3 สนับสนุนการพัฒนาการจัดทำสื่อและการ เผยแพร่โดยชุมชนในทุกรูปแบบ</p>	



สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.